



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

ที่มา : <https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2566701>



## เฝ้าระวังภัยโควิด-19

หลังจากที่รัฐบาลประกาศให้โควิด-19 เปลี่ยนจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง เมื่อการแพร่ระบาดเริ่มซาลง ไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่เริ่มทยอยเดินทางเข้ามา ทำให้คนไทยเริ่มมีความหวัง จะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีถึงกับให้เกียรติไปต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 10 ล้านถึงสนามบิน

แต่แล้วก็มีข่าวร้ายในลักษณะว่า โควิดกลับมาระบาดอีกในช่วงวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน มีผู้ป่วย 2,759 ราย เสียชีวิต 40 ราย ช่วงเวลา 20 ถึง 26 พ.ย. มีผู้ติดเชื้อ 4,914 คน เสียชีวิต 74 คน กรมควบคุมโรครายงานว่า ระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 ธ.ค. มีผู้ป่วย 3,961 คน เข้ารักษาที่โรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 649 คน ใช้ท่อหายใจ 385 คน เสียชีวิต 107 คน

มีผู้ติดเชื้อโดยเฉลี่ยวันละ 566 คน เสียชีวิตวันละ 15 คน เปรียบเทียบกับที่ผ่านมา แม้ยอดผู้ป่วยที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลจะลดลงเล็กน้อย แต่ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ใช้ท่อหายใจ และผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

ที่มา : <https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2566701>

นครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 2 ราย ตัวอย่างของผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ 54 ปี ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ชายอายุ 84 ปี ไม่ได้ฉีดวัคซีน ชายอายุ 61 ปี ไม่ได้ฉีดวัคซีน หญิงอายุ 89 ปี ไม่ได้ฉีดวัคซีน ชายอายุ 43 ปี ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ส่วนใหญ่สูงอายุหรือไม่ฉีดวัคซีน

นพ.เจษฎ์ บุญยวงศ์โรจน์ รอง ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แถลงว่า ตอนนี้โควิดกลับมาระบาดหนักอีกครั้ง มีผู้ป่วยรักษาที่โรงพยาบาลวันละ 300 คน เห็นได้ชัดว่าโควิดยังอยู่กับเรา ไม่ได้หายไปไหน ประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่นและจีน ยังระบาดอยู่ ที่ประเทศจีนมีประชาชนลูกสื่อประท้วงนโยบาย “โควิดซีโร่” ทั่วประเทศ

แต่การกลับมาอีกครั้งของโควิดขณะนี้ไม่ใช่การแพร่ระบาดใหญ่เหมือนในอดีต นพ.ยง ภู่วรวรรณ แห่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า โควิด-19 ในไทยขณะนี้ เป็นไวรัสประจำฤดูกาล ออกมาระบาดปีละ 2 ครั้ง คือช่วงมิถุนายนถึงกันยายน และพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ เป็นไวรัสที่วัคซีนไม่สามารถป้องกันได้ แต่วัคซีนทำให้ไม่ป่วยหนัก และป้องกันการเสียชีวิตขณะนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องรีบไปรับบริการเร่งด่วน ประเทศไทยผ่านประสบการณ์เรื่องการควบคุมโควิดมามาก จึงเชื่อว่าจะผ่านช่วงการแพร่ระบาดได้ดี แต่ทุกคนจะต้องไม่ประมาท ไม่การ์ดตก ดูแลตนให้พ้นภัยโควิด.

# มติชน

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

ที่มา <https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19>

## สธ.เผยเหยื่อโควิด 97% เป็นกลุ่ม 608 จีประชาชนฉีด วัคซีนเข็มกระตุ้น ตั้งเป้าอย่างน้อย 2 ล้านโดส



## สธ.เผยเหยื่อโควิด 97% เป็นกลุ่ม 608 จีประชาชนฉีด เข็มกระตุ้น ตั้งเป้าอย่างน้อย 2 ล้านโดส

วันนี้ (13 ธันวาคม 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "อสม. เชียงใหม่ รวมพลังกายใจ นำประชาชนไทยรับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น" ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค คณะผู้บริหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของ จ.เชียงใหม่ ร่วมงานกว่า 2,000 คน นายอนุทิน กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ของไทยขณะนี้ แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยว จะมีกิจกรรมรวมกลุ่มของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก รวมถึงประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวส่งผลให้เชื้ออยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานและแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้น สธ.จึงเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีน เพื่อลดการป่วยอาการรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดฉีดวัคซีนรวมได้อย่างน้อย 2 ล้านโดส ภายในเดือนธันวาคม 2565 โดยเน้นสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนอย่างน้อยคนละ 4 เข็ม เพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้สูงพอ

# มติชน

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

ที่มา <https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19>

“ซึ่งในช่วงรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ถึงปัจจุบัน ฉีดไปแล้วกว่า 8 แสนโดส และตั้งแต่เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนมา ได้ให้บริการฉีดวัคซีนสะสมกว่า 145 ล้านโดส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทย ช่วยสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของ สธ.ในปี 2565 ที่มีแนวคิด **Health for Wealth : คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมีพลัง สู่เป้าหมายคนไทยแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง**” นายอนุทิน กล่าว

ด้าน นพ.โอภาส กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวหลักที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพื้นที่มากขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 จึงมีการจัดกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด เข็มกระตุ้น” โดยเปิดหน่วยฉีดทั้งเชิงรับในโรงพยาบาล และบริการหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุก (mobile vaccine unit) ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ชุมชน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และโรงเรียน พร้อมทั้งให้อสม. เป็นเครือข่ายช่วยประชาสัมพันธ์กระตุ้นประชาชนให้เข้ารับวัคซีน สำหรับกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนในวันนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อยคนละ 4 เข็ม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้าน นพ.ธเรศ กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า ตั้งแต่วันที่ 4-10 ธันวาคม 2565 พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 3,961 ราย เฉลี่ย 565 รายต่อวัน แม้ผู้ป่วยรายใหม่ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว แต่มีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มขึ้นเป็น 649 ราย หรือ คิดเป็นร้อยละ 3 จำนวนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นเป็น 385 ราย หรือ ร้อยละ 10 นอกจากนี้ ยังพบผู้เสียชีวิตรวม 107 ราย เฉลี่ย 15 รายต่อวัน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์ โดยพบว่ากลุ่ม 608 เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดถึงร้อยละ 97 ทั้งหมดเป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเลย และ ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือได้รับเข็มกระตุ้นนานเกิน 3 เดือน

“กรมควบคุมโรค ขออย่ามาตรการที่สำคัญสำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่ม 608 ขอให้ไปรับวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 4 เข็ม ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือน ขอให้รีบไปฉีดวัคซีนเข็มถัดไป เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันการป่วยหนัก และลดการเสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องรอวัคซีนรุ่นใหม่” นพ.ธเรศ กล่าว



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/2022/09/26023>

### กรมแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ อบจ.เร่งพัฒนา รพ.สต. "ใช้แผนไทย-สมุนไพร รักษา" เป็นทางเลือกใช้ดูแลตัวเองเมื่อป่วย

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ อบจ. เร่งพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระดับปฐมภูมิ เน้นใช้สมุนไพร รักษา กัญชา กัญชง ชีรพ.สต.กว่า 2,000 แห่ง ทั่วประเทศ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 66 นี้ คนไทยใช้สมุนไพรดูแลตัวเองเมื่อป่วยเพิ่มร้อยละ 2 และเลือกใช้แผนไทยดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและการใช้สมุนไพรทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดยกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยกระทรวงสาธารณสุขสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายทอดให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย มุ่งกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น ได้ออกประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นให้เกิดการกระจายอำนาจของหน่วยต่างๆ สู่ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต. สามารถตอบสนอง ความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ซึ่งข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต. รวมแล้ว 3,263 แห่ง จากจำนวนทั้งสิ้น 9,787 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 เท่านั้นเอง รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการให้บริการภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างหลักประกันความต่อเนื่องของบริการรวมถึงพัฒนาคุณภาพของการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ อย่างแท้จริง กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก





ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/2022/09/26023>

เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี้ 3 ประเด็นหลัก คือ ประชาชนเชื่อมั่น เน้นให้ประชาชนดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยด้วยยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 บริการเป็นเลิศ ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก เมื่อเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5 และ ภูมิปัญญาสร้างคุณค่า คือ มูลค่าการบริโภคสมุนไพรในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 ล้านบาท

**นายแพทย์ประพนธ์** กล่าวต่อว่า การถ่ายโอนฯ รพ.สต. และ สอน. ที่มีมาอย่างยาวนานนั้น ถือเป็นด่านหน้าที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยหน้าที่หลัก คือการรักษาพยาบาลแบบง่าย ๆ ซึ่งจะมีความสำคัญในอนาคต โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง สังคมผู้สูงอายุ สำหรับการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ เราเข้าใจดีว่าทำอะไรให้คน มีสุขภาพดีแข็งแรง รวมถึงการป้องกันโรคต่างๆและการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดทางด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จริงๆแล้วเป็นภูมิปัญญาของไทยมาตั้งแต่อดีต ฉะนั้นการใช้สมุนไพรทางการแพทย์ก็เป็นแนวทางที่สำคัญ และทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันข้างหน้าจะมีทั้งกระบวนการตั้งแต่ ปลูกและสกัด มาเป็นตำรับต่างๆซึ่งทำให้เกิดการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจได้ เพื่อให้คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมีพลัง และสู่เป้าหมายคือประชาชนแข็งแรง ตัวอย่างเช่น เราใช้สมุนไพรกัญชานำมาสกัดและใช้ในตำรับการแพทย์แผนไทย ซึ่งใช้มาเกือบ 4 ปี พบว่าสามารถรักษาโรคและแก้อาการต่างๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคลมชัก เป็นต้น